

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๑๐๐๓/๑๘๖



ปก. 32.1
วันที่ 8 พค 67
เวลา 16.25 น.

ส.ล.ค. (๙๗๖๖) 1.1
ส่ง : กวค.
รับที่ : ๕1624/67
8 ก.พ. 2567 เวลา 9.58 น.



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ความเห็นต่อการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรใน International Partnership for Blue Carbon (IPBC)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรใน International Partnership for Blue Carbon (IPBC) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. International Partnership for Blue Carbon (IPBC) เป็นการรวมกลุ่มที่เปิดกว้างให้หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนและให้การสนับสนุนแก่กลุ่มโดยสมัครใจ เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติ รวมถึงประสบการณ์การดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ของสมาชิก IPBC มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง พื้นที่ อนุรักษ และบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

๒. การเข้าร่วม IPBC ของไทยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป้าหมายภายใต้กรอบงานคุณหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มจะช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๔ อาทิ การลดและแก้ไขปัญหามลภาวะทางทะเล ความเป็นกรดในมหาสมุทร ซึ่งไทยได้ประกาศคำมั่นโดยสมัครใจในการประชุม 2022 UN Ocean Conference ณ กรุงลิสบอน เมื่อปี ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนความพยายามระดับโลกในการติดตาม ตรวจสอบ และการวิจัยที่ตอบสนองต่อภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร

๓. ไม่มีข้อขัดข้องต่อการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ IPBC และไม่ขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างแม่แบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (template) แสดงความสนใจในการเข้าร่วม IPBC ดังกล่าว หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงาน

/ ที่เกี่ยวข้อง ...

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงกับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว โดยเฉพาะการดำเนินการในฐานะหุ้นส่วนตามที่ปรากฏในเอกสาร Strategic Plan หัวข้อ “Expectations from Partners” (หน้า ๑๐) และ “How could you contribute to the Partnership?” (หน้าสุดท้าย) ตามที่แนบมาในหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๒๖/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งระบุแนวทางการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วน อันอาจรวมถึงการมีส่วนสนับสนุนทางการเงินบนพื้นฐานของความสมัครใจ และแบบไม่เป็นตัวเงิน เช่น การจัดสัมมนาหรือกิจกรรมคู่ขนานต่าง ๆ

๔. ร่างแม่แบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรใน IPBC ในเอกสาร Strategic Plan มีสาระสำคัญแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ IPBC ในรูปแบบที่กำหนดมา ยังไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณี ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น เอกสารดังกล่าวจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจพิจารณาความเหมาะสมในการส่งร่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งได้กรอกข้อมูลลงในแม่แบบฯ เรียบร้อยแล้วให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

กองกิจการเพื่อการพัฒนา

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๐๔ หรือ ๐๙๖ ๖๔๙ ๓๕๕๖ (นายชฎานินท์ ศรีวิเศษ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ interorg03@mfa.go.th